




# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

11 กันยายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>สถานการณ์อุทกภัย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สยามรัฐ, มติชน, Ch7)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เผยสั่งการให้ สสจ.เชียงราย, รพ.แม่สาย และหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ จ.เชียงราย ช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน รับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันที่อ.แม่สาย โดยกำชับให้ดำเนินการตามมาตรการหลักคือ จัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม เฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม อาทิ ฉี่หนู ตาแดง ไข้เลือดออก กรณีมีเหตุการณ์สำคัญ/ฉุกเฉิน (DCIRs) ให้ สสจ.เชียงราย รายงานไปยังกองสาธารณสุขฉุกเฉิน และติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมส่งทีมแพทย์ฉุกเฉินลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงดูแลอย่างใกล้ชิดแล้ว รวมถึงยังได้เปิดผู้ป่วยเฉพาะกิจรองรับผู้ป่วยติดเตียง</p>	
<p><b>ประชุมบอร์ดสุขภาพปฐมภูมิ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, แนวหน้า, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, INN, hfocus, newtv)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ครั้งที่ 3/2567 โดยที่ประชุมเห็นชอบแผนการขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิในสถานการณ์ปัจจุบัน 4 ประเด็น ได้แก่ 1.การพัฒนาจังหวัดต้นแบบปฐมภูมิเต็มพื้นที่ เขตสุขภาพละ 1 จังหวัด รวม 12 จังหวัด ได้แก่ แพร่ ตาก อุทัยธานี สระบุรี ราชบุรี ตรวดี ร้อยเอ็ด อุดรธานี สุรินทร์ ยโสธร หนอง และพัทลุง โดยมีการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิเต็มพื้นที่ ทำแผนกำลังคน ทั้งการผลิต พัฒนา และรักษาไว้ในระบบ ค่าตอบแทนและความก้าวหน้า เพิ่มหลักสูตรอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาหลักเพื่อขึ้นทะเบียน 2.การจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว ทั้งโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต สมุนไพร และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการและเครือข่าย 3.การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับจัดบริการแพทย์คู่ประชาชน และ 4.การเงินการคลังเพื่อการจัดบริการปฐมภูมิ นอกจากนี้ ยังเห็นชอบการทำบัญชีรายชื่อแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิในระบบขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิคู่กับประชาชน เพื่อเร่งรัดการดำเนินการลงทะเบียนให้ประชาชนคนไทยมีหมอประจำตัว และมอบให้ สป.สธ. ประสาน สปสช. เชื่อมโยงข้อมูลแพทย์กับประชาชน รวมถึงยังรับทราบสรุปผลการดำเนินงานภายใต้ พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีกฎหมายรองที่ต้องออก 34 ฉบับ มีแผนปฏิบัติการด้านระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2564-2575 ใน 5 ยุทธศาสตร์ มีการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และมีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ</p>	-
<p><b>งบบุคลากรปี 68</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>- ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 จัดสรรวงเงินกลุ่มสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลรวม 426,994 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41,957 ล้านบาทจากปี 2567 แบ่งเป็นระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า 235,843 ล้านบาท ครอบคลุม 47.16 ล้านคน, ระบบประกันสังคม 61,078 ล้านบาท ครอบคลุม 24.65 ล้านคน, ระบบสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ พนักงานของรัฐ และลูกจ้างได้รับจัดสรรวงเงิน 93,800 ล้านบาท ครอบคลุม 4.70 ล้านคน, ระบบสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง 10,146 ล้านบาท ครอบคลุม 8.1 แสนคน นอกจากนี้ ยังมีบสนับสนุนค่าป่วยการและพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอบริการบ้าน 26,127 ล้านบาท ครอบคลุม 1.09 ล้านคน</p>	-
<p><b>หลายโรงงานผลิตยาเถื่อน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, สยามรัฐ, ch7, mcot, amarintv, thaipbs, nationtv)</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.วิฑิต สฤกษ์ชัยกุล รองเลขาธิการ ออย. ร่วมกับ พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ ผบก.สส.บชน. และเจ้าหน้าที่ ร่วมตรวจค้นโรงงานผลิตยาเถื่อน ย่านทุ่งครุ กทม. พบภาชนะและฉลากยี่ห้อสินค้าปลอม ยาเขียวเหลือง ( ترامาดอล) 2.7 ล้านเม็ด บรรจุขวดเตรียมส่งขาย ยา Methylphenidate ซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท 2 กว่า 44,000 เม็ด ยาไวอากร้าไม่มีทะเบียน 2,900 เม็ด ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอม วาสลีนทาริมฝีปากพร้อมอุปกรณ์การผลิต (พบซากจิ้งจกตกอยู่) จำนวนหนึ่ง ยาพอร์มาลินเถื่อน 20,000 ขวด และยาอื่นอีกหลายรายการ ตรวจยึดของกลางประมาณ 30 ล้านบาท โดยนายสมศักดิ์ วิเชียรทัศน์ย์ รับเป็นเจ้าของบริษัท เบื้องต้นแจ้งข้อหา มีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ไว้ในครอบครองเพื่อขาย ส่วนข้อหาอื่นอีกประมาณ 6 ข้อหาต้องรอผลการตรวจสอบ โดยนายสมศักดิ์ยืนยันทำธุรกิจมา 10 ปีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีเอกสารชัดเจน ไม่ได้ผลิตยาเองแค่บรรจุภัณฑ์ใหม่เพื่อส่งขายลูกค้าเท่านั้น</p>	
<p><b><u>แนะผู้บริโภครู้เท่าทันโฆษณาเครื่องมือแพทย์</u></b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaitodaynews, thailandplus)</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ ออย. เผย ปัจจุบันพบคำหรือข้อความโฆษณาที่ถูกนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ โดยเฉพาะเครื่องมือแพทย์ที่โฆษณาเพื่อชักจูงหรือเชิญชวนให้ผู้บริโภคหลงเชื่อและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภครู้เท่าทัน และสามารถปกป้องตนเอง ออย.จึงได้จัดทำแนวทางการโฆษณาเครื่องมือแพทย์ ทั้งการแสดงคำเตือน ข้อห้ามใช้ และข้อควรระวังในสื่อโฆษณาประเภทต่าง ๆ โดยจะต้องไม่มีข้อความ ลักษณะภาพหรือการโฆษณาที่ไม่อนุญาต</p>	
<p><b><u>'เทเลเมดิซิน'ช่วยผู้ป่วยแก้ปัญหาการสื่อสาร</u></b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, thaitodaynews)</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยโรคหลอดเลือดสมองเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของความพิการในประเทศไทย แนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปี ทางสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ได้ประยุกต์ใช้ DMS Telemedicine และ DMS tele-consult ช่วยเพิ่มช่องทางให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และผู้ที่ประสบปัญหาการสื่อสารได้รับการบำบัดที่เหมาะสม ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นฟูศักยภาพการสื่อสารและสามารถกลับมามีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันและชุมชนได้อีกครั้ง</p>	
<p><b><u>ผื่นแมลงกัด</u></b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (thansettakij, thailandplus, mcot)</p> <p>- นพ.สกานต์ บุนนาค รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยโรคผื่นแพ้แมลงกัดเป็นโรคที่คนทั่วไปอาจประสบได้ เนื่องจากแมลงที่มีอยู่จำนวนมากและกระจายอยู่ทั่วไป อาการส่วนใหญ่จะเป็นตุ่มแดงและหายได้เอง ในประมาณ 5 – 10 วัน แต่ในบางรายที่มีอาการแพ้ให้รับมาพบแพทย์เพื่อรับการรักษาวินิจฉัยได้อย่างถูกต้อง</p>	
<p><b><u>ความคืบหน้าผู้ป่วยแพ้ยาลืออวด</u></b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nation</p> <p>- ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. เผยความคืบหน้าผู้ป่วยเสียชีวิต 2 คน ที่เข้ารับการรักษาที่รพ. คนละแห่งแล้วเกิดการแพ้ยาลงเป็นโรคอาการสติเวณส์จอห์นสัน เกิดผลกระทบบกกับดวงตา ว่า กรณีผู้ป่วยสาววัย 31 ปี จันท. สบส. และออย. ลงพื้นที่ตรวจสอบ รพ.ที่เข้ารับการรักษา ซึ่งแพทย์เจ้าของไข้ยืนยันกระบวนการรักษาถูกต้องตามมาตรฐานของวิชาชีพทางกรม สบส.จึงรวบรวมพยานหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายละเอียดของยา ส่งให้แพทย์สภาทำการตรวจสอบและออย.จะส่งรายละเอียดตัวยาที่ใช้ไปที่กรมวิทย์ฯ ตรวจสอบการใช้ยาว่าถูกต้องตามการรักษาหรือไม่ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายจะต้องรอการตรวจสอบของแพทย์สภา โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ขั้นตอนกระบวนการรักษาว่าเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของกลไกการจ่ายยาและการเฝ้าระวัง ส่วนกรณีผู้เสียชีวิตอายุ 35 ปี ได้เข้าไปตรวจสอบแล้วเช่นกัน โดย รพ.จะส่งเอกสารชี้แจงให้กรม สบส. เพื่อรวบรวมเอกสารประกอบกัน และจะส่งให้แพทย์สภาทั้งหมด ซึ่งหลังแพทย์สภารับข้อมูลจะมีการพิจารณาอย่างรวดเร็วเพราะเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ</p>	
<p><b><u>คลังเตอร์ยาต้อง</u></b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ ข่าวสด, เดลินิวส์, Amarintv, TOJO , The Structure, จส.100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, อีจัน, คมชัดลึก, Thainews, NationTV, hfocus, thebangkokinsight, INN, ONB NEWS)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- รพ.นพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ รายงานผู้ได้รับผลกระทบจากสุราปลอม หรือยาตองที่มีการลักลอบผสมสารเมทานอล ที่ยังรักษาด้วยใน รพ. วันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย เดิมเป็นผู้ที่มีอาการรุนแรงอยู่แล้ว ทำให้ยอดสะสมผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ยาตองมรณะรวม 10 ราย ยังเหลือรักษาตัวอยู่ใน รพ. 2 ราย โดยในจำนวนนี้ 1 รายยังต้องใส่ท่อช่วยหายใจ</p>	
<p><b>เชื้อไมโคพลาสมา</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ผู้จัดการรายวัน 360 องศา เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผู้จัดการ, ข่าวสด, สยามรัฐ, Headtopics, TNN, Thaiger, Trueid, brighttv, Teenee, sondhitalk, PPTV36, Tnew, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.มณูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กรับเคสผู้ป่วยอายุ 29 ปี มาด้วยอาการไข้สูง 40.5 °C ปวดหัว ปวดตัว อ่อนเพลีย ไอมาก ไม่สูบบุหรี่ ไม่กินเหล้า ไม่มีโรคประจำตัว แต่เอกซเรย์ปอดมีฝ้าขาวที่ปอดข้างขวาด้านล่าง ผลตรวจ PCR รหัสพันธุกรรม 22 สายพันธุ์ พบเชื้อแบคทีเรียไมโคพลาสมา ผลตรวจเลือดพบเม็ดเลือดขาวปกติ จึงรักษาด้วยการให้ยาปฏิชีวนะ ผู้ป่วยดีขึ้นช้า ๆ ซึ่งผู้ป่วยรายนี้อายุยังน้อย ปกติแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว แต่เมื่อติดเชื้อ Mycoplasma ครั้งนั้นนอนรักษาใน รพ. 9 วัน อาการหนักกว่าตอนป่วยเป็นโรคโควิดและใช้หวัดใหญ่เมื่อปีที่แล้ว</p>	
<p><b>นโยบายสาธารณสุขรัฐบาลแพทองธาร</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ข่าวหุ้น)</p> <p>- ชมรมแพทย์ชนบทโพสต์ระบุว่า นโยบายด้านสาธารณสุขรัฐบาลแพทองธาร ชินวัตร ไม่มีอะไรใหม่ เพียงแต่ต้องการทำให้เห็นผล 3 ประเด็นคือ 1.ยังมุ่งเน้น 30 บาทรักษาทุกที่ เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ และขยายการบริการระดับปฐมภูมิ การแพทย์ทางไกลเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ 2.เน้นการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค โดยเฉพาะการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก และ 3.การรักษาก่อนป่วยจิตเวชและผู้ใช้ยาเสพติด ทั้งนี้ หลักการถูกต้องทำได้ไม่ยาก แต่ต้องการการออกแบบระบบที่ได้ผล ไม่ซับซ้อน และต้องการการประสานพลังอย่างมากของข้าราชการประจำ โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงใน สธ. เวลา 3 ปีกับนโยบายจึงท้าทายความสามารถของรัฐบาลอย่างมาก ซึ่งแพทย์และวิชาชีพสุขภาพในพื้นที่ พร้อมร่วมสร้างสรรค์ระบบสาธารณสุขไทย ให้สุขภาพคนไทยดีขึ้นด้วยงบประมาณที่สมเหตุสมผลภายใต้การนำที่มีทิศทาง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- ตามที่น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายรัฐบาลช่วงวันที่ 12-13 ก.ย.67 นี้ โดยมี 10 นโยบายเร่งด่วน ซึ่งในด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ 1.ประเด็นส่งเสริมโอกาสในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต มุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพ (Care and Wellness Economy) และบริการทางการแพทย์ (Medical Hub) รวมถึงตรากฎหมายกัญชาเพื่อการแพทย์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มในทางเศรษฐกิจและควบคุมผลกระทบทางสังคม 2.ประเด็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้เกิดการพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัย โดยรัฐบาลจะยกระดับระบบสาธารณสุขให้ดียิ่งกว่าเดิม จาก “30 บาทรักษาทุกโรค” มาเป็น “30 บาทรักษาทุกที่” สานต่อโครงการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ พร้อมทั้งเพิ่มการเข้าถึงและบริการด้านสุขภาพจิต และยาเสพติด</p>	
<p><b>บัตรทอง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. เผย ภายในเดือนก.ย.นี้ สปสช. เขต 13 กทม. เร่งกระจายสต็อกเกอร์ตราสัญลักษณ์ “30 บาทรักษาทุกที่” ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง คลินิกชุมชนอบอุ่น 276 แห่ง รวมทั้งหน่วยบริการนวัตกรรม 7 ประเภท จำนวน 1,331 แห่งในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่เข้าร่วมให้บริการตามนโยบาย โดยข้อมูล ณ วันที่ 4 ก.ย. ปชช.สิทธิบัตรทองเข้ารับบริการที่หน่วยบริการนวัตกรรมแล้วกว่า 144,884 ราย รวม 246,164 ครั้ง แนวโน้มการเข้ารับบริการมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ฐานเศรษฐกิจ บทความพิเศษ</p> <p>- โจทย์ใหญ่รัฐบาล "แพทองธาร ชินวัตร" จะแก้วิกฤตงบประมาณ "30 บาทรักษาทุกที่" หลัง รพ.ร้องขาดสภาพคล่องหวังกระทบคุณภาพการรักษา เหตุคนไข้ล้นเกินคาด จากการตรวจสอบรายละเอียดคำแถลงนโยบายที่เตรียมแถลงต่อรัฐสภาในวันที่ 12 ก.ย. ซึ่ง 1 ในนโยบายเร่งด่วน ข้อที่ 10 ระบุจะยกระดับระบบสาธารณสุขให้ดียิ่งกว่าเดิม ต่อยอดจากรัฐบาลที่แล้ว จาก "30 บาทรักษาทุกโรค" มาเป็น "30 บาทรักษาทุกที่" ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพในระบบบริการสาธารณสุข และการขยายเครือข่ายการบริการระดับปฐมภูมิ พัฒนาระบบการแพทย์ทางไกล สานต่อโครงการฉีดวัคซีน HPV ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และใช้ศักยภาพของเครือข่ายสาธารณสุขในการส่งเสริม ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อพร้อมทั้งเพิ่มการเข้าถึงการรักษาและ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>บริการด้านสุขภาพจิตและยาเสพติดโดยเน้นการป้องกัน (Prevention) ทั้งนี้ เมื่อนโยบายชัดเจนเช่นนี้ ต้องจับตาต่อไปว่า รัฐบาลจะแก้ปัญหาวิกฤตงบประมาณ "30 บาทรักษาทุกที่" อย่างไรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว</p>	


 สำนักสื่อสารนิเทศ | 
  0 2590 1311-2 
  0 2591 8612-3 
  <http://pr.moph.go.th>  
 สำนักวางแผนการสื่อสารสุขภาพ | 
  fanmoph 
  pr\_moph 
  healthmoph 
  moph channel